

ประมวลภาพที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอู่

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอู่ ได้มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างบุคลากรคนดีมีคุณธรรมพัฒนาคุณธรรมชีวิตสังคม ให้เป็นสิ่งคัมภีร์นำไปสู่การพัฒนา การทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเองและนำไปสู่การพัฒนาองค์กร

การประชุมการวางแผนนโยบายค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่แห่งรัฐ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรยึดหลักมาตรฐานกลางทางจริยธรรมขององค์กร

โดยเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอู่ โดย นายกุศล หนึ่งผล นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยอู่ ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแจ้งให้ ผู้บริการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอู่ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓



วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้มีวาระการประชุมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างบุคลากรคนดีมีคุณธรรมพัฒนาคุณธรรมชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพนำไปสู่การพัฒนา การทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเองและนำไปสู่การพัฒนาองค์กร และว่าด้วยมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแจ้งให้ ผู้บริการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาล และโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓



เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน อบต.ห้วยยาง

องค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำเภอเมือง (จ.อุตรดิตถ์)

หน้าแรก เมนูหลัก บุคลากร ข่าว / กิจกรรม ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

[< ย้อนกลับ](#)

ประมวลภาพที่มีการสอดแทรกสารด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

20 มีนาคม 2567
1

PDF ประมวลภาพด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และส.pdf (932.6 KB) @ ดูเอกสาร

ส่งข้อความถึง อบต. ห้วยยาง

16:32 18/6/2567